

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)
 วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายปารมี หมั่นเทศมัน	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
๒	นายปรีชา ชิตตะวิลิน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ ๑
๓	นายสมบัติ พาโท	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ ๒
๔	นายนรชชัย วงษ์เสนา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ ๔
๕	นายอดุลย์ เปรมาพอล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ ๕
๖	นายดำรงค์ คงเจริญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ ๖
๗	นายไพวัล ทำข้าม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ ๗
๘	นางอรนภา ทิมแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ ๘
๙	นายมนัส โตด้วง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ ๑๐
๑๐	นายประทีป วงษ์ศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ ๑๑
๑๑	นายสันต์ บุญแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ ๑๒
๑๒	นายดำเนิน วังกระพงษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ ๑๓
๑๓	นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายประสิทธิ์ ทิมแก้ว	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสิริเชษฐ์ ทองคำ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
๒	นายวิชัย บัวจำปา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
๓	นายธวัชชัย บุรุษภาพ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
๔	นายธัญยศวินน์ สายพิน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕	นางสาวสันทนา บำรุงจิต	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖	นางพิมพ์ชนก พิณนุเวช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน มาครบองค์ประชุมแล้ว นายปารมี หมั่นเทศมัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อครอบครัวร่วมเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๗

ประธาน

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งว่ากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือดำเนินการคัดเลือกครอบครัวร่วมเย็นระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวร่วมเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น เป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และบุคคลซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัวด้วยความมุ่งมั่น ทุ่เมเท และรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวและมอบโล่เชิดชูเกียรติหรือเกียรติบัตร ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประธาน

ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีสิ่งใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธาน

แจ้งที่ประชุมทราบว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้เสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางพิมพ์ชนก พิณนเวช
นักวิเคราะห์

ชี้แจงการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ ครุภัณฑ์วัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
- การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.๐๑

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม สุขอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา

และนันทนาการ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด. ๐๒

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม สุขอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานงบกลาง แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานสาธารณสุข

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร แผนงานสาธารณสุข

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการเกษตร แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รับประทานอาหาร

ประธาน

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
แจ้งที่ประชุมทราบว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางพิมพ์ชนก พิณนุเวช
นักวิเคราะห์

ชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ซึ่งจัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขโครงการ/กิจกรรมเพื่อดำเนินการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมแต่เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนงบประมาณในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๑ หน้า ๑๓๘

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายจกกล แสนถม ถึงบ้านนายปารมี หมันเทศมัน บ้านคลองร่วม หมู่ที่ ๙ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗ จำนวน ๗,๒๖๐,๐๐๐ บาท ขอแก้ไขเป็น งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๖๙

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๘

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ถนนสายบึงโคกม่วง เชื่อมต่อดำบลหาดนางแก้ว งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอแก้ไขเป็น จำนวน ๙,๖๙๘,๐๐๐ บาท

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๕ หน้า ๑๘

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ ๑ จากนิคมไฮเทค ถึงประปาหนองแพบ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ จำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท ขอแก้ไขเป็น จำนวน ๗,๔๕๘,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๓. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แจ้งที่ประชุมทราบว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางพิมพ์ชนก พิณนุเวช
นักวิเคราะห์

ชี้แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร แผนงานสาธารณสุข ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานงบกลาง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสิริเชษฐ์ ทองคำ
นายก อบต.

เรื่องอื่นๆ

ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบของขวัญให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตามโครงการเติมความสุข ปันน้ำใจ เพื่อคนยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงตำบลลาดตะเคียน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.



.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน



.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปารมี หมั่นเทศมัน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน